

CHỈ THỊ**về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới**

Trong những năm qua, vấn đề an toàn thực phẩm của tỉnh nhà được các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nhận thức của các nhà quản lý, người sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm và người tiêu dùng về bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm từng bước được nâng lên. Thực hiện phân công, phân cấp và phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các địa phương ngày càng rõ và đồng bộ hơn; công tác quản lý và bảo đảm an toàn thực phẩm có chuyển biến tiến bộ trên một số lĩnh vực.

Tuy nhiên, công tác quản lý an toàn thực phẩm của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, thể hiện công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm chưa đáp ứng yêu cầu; không ít cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm vì lợi nhuận không quan tâm đến sức khỏe người tiêu dùng, vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Tình trạng thực phẩm không an toàn còn xảy ra phức tạp ở nhiều nơi, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và gây tâm lý lo lắng bức xúc trong xã hội.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên chủ yếu do một số cấp ủy, chính quyền chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức; các sở, ngành liên quan và các địa phương chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn thực phẩm; công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm an toàn thực phẩm chưa thường xuyên và chưa sâu kỹ nên ý thức của người sản xuất kinh doanh còn hạn chế, việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm chưa nghiêm; chưa chú ý phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, tạo sự chuyển biến rõ nét về bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể tỉnh và các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải nhận thức rõ vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm có ý

nghĩa hết sức quan trọng, là nhiệm vụ cấp thiết trong tình hình hiện nay, đang gây tâm lý lo lắng, bức xúc trong nhân dân tỉnh nhà như nói trên và xác định rõ đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm là một trong những nhiệm vụ bức xúc phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đã đưa vào Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Yêu cầu các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo quán triệt sâu kỹ Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về *tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới*, các quy định của pháp luật và Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, qua đó làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và nâng cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh và các cấp ủy cơ sở phải tập trung đúng mức lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong phạm vi phụ trách, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, chỉ đạo xử lý nghiêm túc những cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên thiếu tích cực hoặc buông lỏng không hoàn thành nhiệm vụ được phân công về bảo đảm an toàn thực phẩm. Đưa tiêu chí về an toàn thực phẩm vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương, đơn vị để thực hiện và là một trong những tiêu chí bình xét thôn, khu phố văn hóa; phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. ***Phấn đấu đến cuối năm 2017 tạo sự chuyển biến rõ nét về bảo đảm an toàn thực phẩm trong toàn tỉnh.***

2. Tập trung đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. UBND các cấp, các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện đầy đủ, quyết liệt và nghiêm túc trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm theo đúng quy định pháp luật và theo Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó lưu ý: (i) Trước hết phải nắm vững và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn từng ngành, từng cấp và phối hợp tốt trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tránh tình trạng chông chéo, trùng lặp hoặc buông lỏng quản lý; (ii) Tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn; *kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh*

an toàn thực phẩm, nhất là sử dụng chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, chất kháng sinh, chất kích thích... không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sử dụng vượt mức giới hạn cho phép; *chuyển xử lý hình sự các vi phạm nghiêm trọng* theo đúng quy định pháp luật; (iii) Xây dựng các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo chuỗi để dễ truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm phòng, ngừa khi có ngộ độc xảy ra; (iv) Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, nhân rộng các điển hình, tiên tiến ra cộng đồng.

Mặt khác, UBND tỉnh phải thường xuyên chỉ đạo củng cố, sắp xếp, kiện toàn cán bộ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ tỉnh đến huyện, đặc biệt quan tâm cấp xã; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước các cấp về an toàn thực phẩm; phát huy đúng mức trách nhiệm và hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm từ tỉnh đến xã; đồng thời bảo đảm nguồn kinh phí và đầu tư trang thiết bị phục vụ tốt công tác này.

3. Coi trọng đúng mức công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động toàn xã hội thực hiện tốt các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm: Các cấp, các ngành Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu, kỹ và rộng khắp các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong nhân dân, *nhất là các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng* để tạo nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng của vấn đề an toàn thực phẩm đối với sức khỏe con người, tương lai nòi giống và sự phát triển bền vững của xã hội, đồng thời đây còn là *vấn đề đạo đức trong sản xuất kinh doanh* để từ đó nâng cao ý thức tự giác thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Phát động phong trào toàn dân thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các tiêu chí về an toàn thực phẩm gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đồng thời động viên nhân dân *phát huy vai trò giám sát, phát hiện, phản ánh, tố giác* kịp thời những trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm để các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét, xử lý.

Các cơ quan báo, đài của tỉnh tăng cường tin bài, chuyên mục, chuyên trang về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin, tuyên truyền khách quan, trung thực về an toàn thực phẩm, nhất là các điển hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn và các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan biên soạn tài liệu để sinh hoạt, tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm trong toàn tỉnh.

4. Đề nghị Hội đồng nhân dân, Mặt trận và đoàn thể các cấp trong tỉnh có kế hoạch thường xuyên giám sát các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm trong việc thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện:

Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ngành liên quan, mặt trận, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh và các cấp ủy cơ sở có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của từng ngành, địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng;
- Ban cán sự đảng Bộ Y tế;
- Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT;
- Ban cán sự đảng Bộ Công thương;
- Đảng đoàn HĐND tỉnh;
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh;
- Các ban của Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

(đã ký và đóng dấu)

Huỳnh Thanh Cảnh